



ประมวลภาพกิจกรรม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ประมวลภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สผ. จัดรับฟังความคิดเห็น มาตรการการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและจัดทำมาตรการการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดย นายมนต์สังข์ ภูศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน นางกิตติมา ยืนเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กล่าวรายงาน โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรการการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งแนวทางและกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ ระบบนิเวศเมืองเก่า และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และผู้สนใจ ประมาณ 100 คน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 150 คน



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สผ. จัดประชุม

คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทีปโก้ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. รองประธานคณะทำงานฯ นายวัลลภ ปรีชามาตย์ ผอ.กอญ./กปอ. คณะทำงานและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะทำงานฯและเจ้าหน้าที่ กปอ. เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 40 คน โดยมีการพิจารณา ร่าง องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทย ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองชาร์ม เอล เซก สาธารณรัฐอียิปต์ รวมถึงพิจารณา ร่างกรอบท่าทีเจรจาของไทย ในการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 และ ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 27 นอกจากนี้ยังได้พิจารณาโครงการความร่วมมือ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างอาเซียน-เยอรมัน (ASEAN-German Climate Action Programme) และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)



สผ. ร่วมกับ GIZ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือผู้เชี่ยวชาญประเมินความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ
ในสาขาการเกษตรของประเทศไทย
(Thailand Agricultural Sensitivity Assessment)



เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมหรือผู้เชี่ยวชาญการประเมินความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศในสาขาการเกษตรของประเทศไทย (Thailand Agricultural Sensitivity Assessment) ในโครงการ Scoping for Thailand climate change adaptation assessment in key sectors ภายใต้แผนงาน Climate, Coastal, and Marine Biodiversity (CCMB) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อ (ร่าง) การกำหนดพื้นที่ย่อยของพื้นที่เพาะปลูกของประเทศไทย และรูปแบบความเสี่ยงของพื้นที่ย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางในระดับพื้นที่ และนำไปสู่การดำเนินงานในระดับสาขาของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องประชุม Sapphire I-II โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยจะนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมไปจัดทำกรอบและโจทย์ในการวางแผนการประเมินความเสี่ยงของสาขาการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต และนำไปกำหนดแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง สร้างความมั่นคงทางรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน



สผ. ร่วมหารือกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
(Global Compact Network Thailand: GCNT)
เรื่อง นโยบายของไทยเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และการใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน



สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมหารือกับหน่วยงานเอกชนและภาคธุรกิจ เมื่อวันที่อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 30 อาคารซีพี ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวจิตติพันธ์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ นางสาวธนิษฐ กริชติกาจารย์ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) นายวุฒิชัย สิกธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากหน่วยงาน อาทิ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กลุ่มมิตรผล มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) จำนวน 25 คน เข้าร่วมการหารือดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการหารือได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้งยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนและภาคธุรกิจในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานผู้อำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



“เลขาธิการ สผ.” หารือร่วมกับ BMWK และ GIZ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้แทน กปอ. ให้การต้อนรับ Dr. Nicole Glanemann, Deputy Head of the South and Southeast Asia division in the German และ Dr. Thomas Forth, Senior advisor, International Financing of the Transformation แห่งกระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และผู้แทน GIZ เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทั้งสองฝ่าย ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สผ. ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าของประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (LT-LEDS) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2065 รวมถึงเพิ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ลดก๊าซเรือนกระจกเป็นร้อยละ 40 ภายในปี 2030 หากได้รับการสนับสนุนระหว่างประเทศ บทบาทการมีส่วนร่วมและการปรับตัวของภาคพลังงาน อุตสาหกรรมขนส่งและเกษตรกรรม เช่น การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังหารือถึงแนวทางสนับสนุนการจัดการตลาดคาร์บอนให้กับประเทศไทยผ่านโครงการ Global Carbon Market ด้วย





สผ. เข้าร่วมการหารือแนวทางการติดตามประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการภายใต้เป้าหมาย การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สผ. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดการหารือแนวทางการติดตามประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจก ในระดับมาตรการภายใต้เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชึกมา ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการดำเนินงาน ติดตามประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ปี พ.ศ. 2564 – 2573 ทั้งจาก มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกมาตรการเดิม รวมถึงมาตรการภาคส่วนอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องไปในทิศทางเดียวกัน ในการสนับสนุน เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป โดยมี **ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ.** เป็นประธานหารือแนวทางการติดตามประเมินผล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 50 คน



สพ. ระดมความเห็นสร้างมาตรฐานตัวชี้วัดการจัดทำ ข้อเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม



เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สพ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ตัวชี้วัดภายใต้กรอบทิศทาง การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัสวัน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยมี **ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สพ.** เป็นประธานเปิดงานประชุม และ **ดร.ณัฐวิช วัฒนวิชิตกุล ผอ.กบก.** กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่อการจัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานในการจัดทำข้อเสนอ โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนตามกรอบทิศทางฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน รวม 130 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว



จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.)

